

*

Số: 14 -KH/CBLNNS

Ninh sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện Kế hoạch số 250-KH/HU, ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Yêu cầu

Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 27-CT/TW, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân nhằm thống nhất nhận thức và phương châm thực hiện.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải đồng bộ, đảm bảo toàn diện, nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 27-CT/TW và bám sát chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện và phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo và những vi

phạm quy định bảo vệ người tố cáo; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết tố cáo và công tác bảo vệ người tố cáo

Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc Chi thị số 27-CT/TW, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và người lao động; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế - xã hội cho phát triển của huyện, nâng cao cuộc sống Nhân dân.

Thường xuyên chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao để lựa chọn hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị; việc tuyên truyền, phổ biến phải đảm bảo thực chất, có hiệu quả, tạo dư luận đồng tình, cương quyết lên án những hành vi tiêu cực, tham nhũng.

2. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước,.... Đồng thời, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu,... nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm

Tập trung tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý nghiêm

theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện làm rõ và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công khai kết quả xử lý (nếu có).

4. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của tổ chức đoàn thể, và Nhân dân và thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. tiêu cực

Cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, lãnh đạo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của tổ chức đoàn thể và Nhân dân đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến trong thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, người phản ánh, tố giác, tố cáo đúng nhưng không làm lộ, lọt thông tin người phản ánh, tố giác, tố cáo. Xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn đơn vị; khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Tổ kiểm tra giám sát chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; chủ động tham mưu, đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, người phản ánh, tố giác, tố cáo đúng, đồng thời góp ý, nhắc nhở đối với cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chi bộ Công ty, đề nghị tổ trưởng 02 tổ đảng, Ban lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn, các trạm, chốt QLBRV Công ty, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty phối hợp chặt chẽ để triển khai tốt nội dung kế hoạch này.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo huyện ủy (b/c);
- Bí thư, PBT Chi bộ;
- Ban lãnh đạo C.ty;
- Công đoàn, Chi đoàn;
- Các phóng, trạm, chốt QLBRV C.ty;
- Lưu VTCB.



